



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยร่วมเชิงบูรณาการ  
ตามโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปี 2554

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยที่มีเงินเหลือจ่ายในโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาส่ง Concept Paper ข้อเสนอโครงการร่วมเชิงบูรณาการมายัง สกอ. และบัดนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมิน concept paper ของแต่ละมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงขอประกาศรายชื่อโครงการวิจัยและผู้รับผิดชอบที่ได้ รั้บทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปี 2554 โครงการวิจัยร่วมเชิงบูรณาการ ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	คณะ	งบประมาณ
1	กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น	ผศ.ดร.บุษยาร ติระพุดิกุลชัย ผศ.ดร.ปองปรารณ สุนทรเกษม อ.สุคนธ์ทิพย์ สุภจันทร์ อ.ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์	วิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์	700,000
2	โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางด้วยภูมิปัญญาการศิลปวัฒนธรรม	ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ อ.ดร.เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์ อ.อรทัย เลาหลงกรณ์ อ.ปณรดา เชื้อมหาวัน	ครุศาสตร์ ครุศาสตร์ ครุศาสตร์ ครุศาสตร์	725,816
3	การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในการใช้สมุนไพรรักษาโรคที่เกิดกับช้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรสำหรับช้าง	รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล อ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ อ.ดร.เครือวัลย์ วงษ์ไพบูลย์ อ.ดร.สุวรรฐ แลสันกลาง	วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	700,000
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			2,125,816

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทั้งจากรายงานและการดำเนินงาน ณ พื้นที่ (Site Visit) ก่อนจะจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่งตั้งขึ้น หากผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยมีข้อปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ จะต้องรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบโดยทันที เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. 2554

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานภาพ)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง